



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักงานกิจการยุติธรรม และ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่าง สำนักงานกิจการยุติธรรม โดย พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ และ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “สำนักงานกิจการยุติธรรม” และ “กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ตามลำดับ กับ พระราชปรีดีติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้มีอำนาจลงนาม สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ เรียกว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ทั้งสามหน่วยงาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ดังต่อไปนี้

๑. หลักการและเหตุผล

หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ สำนักงานกิจการยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานวิชาการ ด้านกระบวนการยุติธรรม มีภารกิจหน้าที่ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศเพื่อให้มีทิศทาง การดำเนินการที่สามารถอำนวย ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการศึกษาวิจัย วิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและบุคคลที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการกำหนดนโยบายภายใต้การพิจารณา ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ หรือการกำหนดทิศทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมผ่าน

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ มีภารกิจหน้าที่จัดระบบบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการระงับข้อพิพาทในสังคม ส่งเสริมและดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พัฒนาระบบ มาตรการและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และดำเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษา ให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน มุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการ แล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างสังคมสันติสุขและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการศึกษาโดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

การดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งสามหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และขยายขอบเขตการพัฒนาองค์ความรู้ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการบริหารงานยุติธรรม กับศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม พร้อมๆ ไปกับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อจะขับเคลื่อนงานวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่เจตนารมณ์ของประเทศในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การพัฒนาประชาธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และความยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ และประชาชน การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น ความเจริญเติบโตของประเทศ ความเป็นธรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

๒.๑ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การบูรณาการพระพุทธศาสนาและสังคม

๒.๒ เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร พระสงฆ์ คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิตร่วมกันทั้งสามหน่วยงาน ในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓. เป้าหมาย

ให้มีการร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการพัฒนาแนวทางนโยบายต่าง ๆ โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการบริหารงานยุติธรรม กับศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการร่วมกัน

๔. ข้อตกลง

ภายใต้หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายดังกล่าว ทั้งสามหน่วยงาน จึงตกลงร่วมมือกันในการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ทั้งสามหน่วยงาน ตกลงจะสนับสนุน ส่งเสริม ให้ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ พระสงฆ์ คณาจารย์ หรือนักวิชาการ รวมถึงนิสิตภายใต้สังกัดหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงานทางวิชาการ ที่หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง หรือทั้งสามหน่วยงาน เป็นผู้ดำเนินการ และจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่าง ทั้งสามหน่วยงาน โดยอาจกำหนดโครงการหรือกิจกรรม ที่ทั้งสามหน่วยงาน สามารถร่วมกัน หรือกำหนดแผนงาน หรืองบประมาณร่วมกันได้

๔.๒ ทั้งสามหน่วยงาน ตกลงจะสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้ หรือการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการ บุคลากรของรัฐ พระสงฆ์หรือคณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนและขยายขอบเขตการพัฒนาองค์ความรู้ และร่วมกันพัฒนาความรู้โดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการบริหารงานยุติธรรม กับศาสตร์ที่เป็นพุทธศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ ทั้งสามหน่วยงาน จะส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน และการบริหารงานยุติธรรม พุทธศาสนาเชิงประยุกต์เพื่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และงานวิชาการให้มีคุณภาพ ความเป็นสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๔ ทั้งสามหน่วยงาน จะสร้างความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม พุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการเสริมสร้างสังคมสันติสุข และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นที่แพร่หลายในแวดวงวิชาการ องค์กร ภาครัฐสถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชน

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้บันทึกความร่วมมือนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง แบบธรรมเนียมปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายที่หน่วยงานถือปฏิบัติ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และประโยชน์ร่วมกัน โดยทุกฝ่ายตกลงจะปฏิบัติตามบันทึกความร่วมมือนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๕. ระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจของทั้งสามหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้เป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นสามฉบับ โดยมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสามหน่วยงานได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้หน่วยงานละ ๑ ฉบับ และให้มีผลปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

(ลงชื่อ).....


(พระราชปรีดิทีกี, ศ.ดร.)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

(ลงชื่อ)


(พันตำรวจโทพงษ์ธร ธัญญสิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

(ลงชื่อ)


(นายเรืองศักดิ์ สุวารี)

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ